



สรุปผลการเข้าพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
พื้นที่ศรีโค จังหวัดอุบลราชธานี

จุดประสงค์ : เพื่อติดตามการทำงานของเกษตรกร

ผู้ร่วมลงพื้นที่จำนวน : ๑๐ คน

เข้าพื้นที่แปลงเกษตรกรบ้านศรีโคเพื่อเข้าติดตามการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มโดยมี ศ.ดร.กนก วง
ตระหง่าน และทีมคณาจารย์โครงการบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากเข้าติดตามผลและให้คำปรึกษากับทางกลุ่ม
เกษตรกร จากการเข้าพื้นที่ได้ผลสรุปว่า

๑. หากกลุ่มสมาชิกเพิ่มเติม

ทางทีมเศรษฐกิจฐานรากได้แนะนำให้ทางกลุ่มเกษตรกรบ้านศรีโคเร่งการเพิ่มกลุ่มจำนวน
สมาชิกเพื่อให้มีผลผลิตที่เพียงพอต่อการจำหน่าย หรือให้มีกลุ่มเกษตรกรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลิตวัสดุเพาะปลูกหรือเมล็ดพันธุ์ที่จำเป็น และยังแนะนำให้มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีสินค้าออก
เพียงพอตลอดทั้งปี

๒. พัฒนาเพื่อยกระดับกลุ่มเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม

แนะนำให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับกลุ่มให้เป็นศูนย์รวบรวมผักจากกลุ่มเกษตรกรสมาชิกที่เข้า
ร่วม โดยทางกลุ่มมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเข้าสู่ศูนย์ตัดแต่งซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะเป็นศูนย์ตรวจสอบ จัดแต่งและส่งออกไปยังท้องตลาด เพื่อให้ได้มาตรฐานตาม
ข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย

๓. ปรับพื้นที่การปลูกที่มีมูลค่าสูง

แนะนำกลุ่มเกษตรกรให้มีการปลูกพืชราคาสูงในท้องตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ แนะนำการปลูก
พืชเพื่อนำมาเป็นสารสกัด เช่น การปลูกพริกเพื่อนำมาผลิตเป็นยาทาแก้ปวดหรือเครื่องสำอาง

๔. จำลองหรือสร้างมาตรฐานที่ห้างสรรพสินค้ายอม

เป็นการนำมาตรฐานของห้างสรรพสินค้าหรือมาตรฐานเกษตรส่งออกมาเป็นวิธีปรับปรุงการ
ทำงานเพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนการผลิตผักให้ได้มาตรฐานส่งออก

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา	แนวทางการแก้ไข
<ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการจะเป็นศูนย์จัดอบรมแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการและให้มีการศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีคนสนใจเข้าร่วมกลุ่ม - การสร้างจุดเด่นของการทำโครงการเช่น การปลูกผักอินทรีย์ การปลูกผักแบบโรงเรือน เพื่อให้เห็นความแตกต่างจากการปลูกผักแบบใช้สารเคมี หรือการปลูกพืชแบบไม่มีโรงเรือน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำแนะนำและการปฏิบัติ ทำให้เห็นความแตกต่าง
<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ศึกษาดูงานจากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จเพื่อศึกษาการวางแผนการผลิตและการจัดการมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มเกษตรกร - เพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกเพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย

ภาพกิจกรรม



โดย
 นายศุภชัย บุญเฉลียว
 นักวิชาการ